
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการรว่มภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดสตูล 

ครั้งที่ 1/2565 
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2565  เวลา  13.30 น. 

ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวดัสตูล 

รายช่ือคณะกรรมการฯ ผู้มาประชุม 
1. นายเอกรัฐ  หลีเส็น  ผู๎วําราชการจังหวัดสตูล   ประธานกรรมการ 
2. นายสุพจน์ รอดเรือง   ณ หนองคาย รองผู๎วําราชการจังหวัดสตูล   รองประธานกรรมการ 
3. นายชัยพร  เอ๎งฉ๎วน  ประธานหอการค๎าจังหวัดสตูล  รองประธานกรรมการ
4. นายอาณัติ  โชติพัฒนกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล รองประธานกรรมการ
5. นายไพศาล  หลีเส็น  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมทํองเที่ยว รองประธานกรรมการ 
     จังหวัดสตูล  
6. นางสมจิตต์  นุกูลกิจ  แทน คลังจังหวัดสตูล   กรรมการ 
7. นางสายชํอ      อังศุพาณิช  พาณิชย์จังหวัดสตูล   กรรมการ 
8. นายอ านาจ  ศรีอินทร์เกื้อ อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล   กรรมการ 
9. นางปิยรัตน์  ลัภกิตโร  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล  กรรมการ 
10. นายนพดล  โต๏ะประดูํ แทน ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล กรรมการ 
11. นายจรัส  บ ารุงเสนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล   กรรมการ 
12. นายวิเชียร ์  บุญเตี่ยว ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิค  กรรมการ 
     (ผู๎แทนอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล)    
13. นายมานิต  กวีรัชต์  ผู๎แทนภาคประชาสังคม   กรรมการ 
14. นายคัมพร  ทิพากร  ผู๎แทนภาคประชาสังคม   กรรมการ 
15. นายคณิต  คงชํวย  หัวหน๎าส านักงานจังหวัดสตูล    กรรมการและ 
          เลขานุการ 
16. นายชัยรัตน ์ บุศย์ดี  เลขาธิการหอการค๎าจังหวัดสตูล กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
17. นางเบ็ญจาทิพย์ ชูด า  ผอ.กลุํมงานยุทธศาสตร์และ   กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
     ข๎อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 

คณะกรรมการฯ ผู้ไม่มาประชุม(ติดภารกิจ/ราชการส าคัญ)  
1. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสตูล กรรมการ     
 (ธนาคาร SME สาขาสตูล) 
2.. ท๎องถิ่นจังหวัดสตูล   กรรมการ 
3. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
4. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
    ทํองเที่ยวจังหวัดสตูล     
5. เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดสตูล กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเสร ี  พงศ์นฤเดช แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล 
2. นายประเสริฐ  จอมชิดกล๎า แทน ผู๎อ านวยการแขวงทางหลวงสตูล 
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3. นายหิรัญวัตต ์ สืบกระพันธ์ ผู๎อ านวยการส านักงานเจ๎าทําภูมิภาค สาขาสตูล 
4. ดร.พิทักษ์สิทธิ์ ชีวรัฐพัฒน์ ที่ปรึกษาหอการค๎าไทย 
5. นายนาว ี  พรหมทรัพย์ ผู๎ประกอบการทําเรือเอกชน 
6. นายชยุตม ์  หมาดปูเต๏ะ ผู๎ประกอบการเดินเรือ 
7. อาจารย์รํมหลี  สุมาลี  ผู๎ประสานงานตํางประเทศ 
8. นายนพคุณ  เลียงประสิทธิ์ ประธานผู๎ประกอบการรุํนใหมํจังหวัดสตูล (YEC) 
9. นายกฤษฎา  อ้ึงสกุล  ผู๎ประกอบการรุํนใหมํจังหวัดสตูล (YEC)  
10. นายอภิเทพ  ชัวชมเกตุ ผู๎ประกอบการรุํนใหมํจังหวัดสตูล (YEC) 
11. นายอภิชิต  ใจแก๎ว  ผู๎แทน เทศบาลเมืองสตูล 
12. นายกํอกิจ  ฤทธิ์หมุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     
     ส านักงานทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 
13. นางอัสมา  ณ สุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัดสตูล 
14. นายเขมรัฐ  หลีเส็น  เจ๎าหน๎าที่ส านักงานจังหวัดสตูล 
15. นายสิริประภา เหมือนพะวงศ์ พนักงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานจังหวัดสตูล 

เริ่มประชุมเวลา 14.10 น. 
  เมื่อที่ประชุมพร๎อม นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู๎วําราชการจังหวัดสตูล ประธานกรรมการ         
ได๎กลําวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน   ส าหรับการประชุม กรอ.จังหวัดสตูลในวันนี้ เป็นการประชุมเพ่ือจัดเตรียม

ข๎อมูลส าหรับการประชุม กรอ.กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดสตูล   
ในวันที่ 14 มกราคม 2564 ที่จะถึงนี้ซึ่งได๎มีการพูดคุยกันเรียบร๎อยแล๎ว แตํด๎วย
สถานการณ์ของโรคโควิด – 19 สายพันธุ์โอมิครอนที่ก าลังระบาดละรอกใหมํ ท าให๎
จ าเป็นต๎องเลื่อนการประชุมดังกลําวออกไปกํอนและยังไมํได๎ก าหนดวันประชุมใหมํ 
อยํางไรก็ตามจังหวัดสตูล ได๎วางแผนที่จะด าเนินการประชุม กรอ.จังหวัดสตูล ในวันนี้
อยูํแล๎ว ซึ่งถือได๎วําเป็นการประชุมครั้งที่ 1 ในปีงบประมาณ 2565 
  ในสํวนที่ต๎องให๎ความส าคัญเป็นอยํางมากคือเรื่องการด าเนินการตาม
มาตรการป้องกันโควิด – 19 ที่รัฐบาลก าลังพิจารณาและด าเนินการอยูํ ไมํวําจะเป็นการ
ด าเนินการของกระทรวงสาธารณสุข หรือข๎อสั่งการของ ศบค. หรือหนํวยงานอ่ืนๆ        
ซึ่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลจะแจ๎งให๎ทราบวํามีอะไรบ๎าง ส าหรับเรื่องอ่ืนๆ     
จะด าเนินการพูดคุยในการประชุมตํอไป  

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 

  
 / ระเบียบวาระท่ี 2... 
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ระเบียบวาระท่ี 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 
ฝ่ายเลขานุการ   ส านักงานจังหวัดสตูลในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได๎จัดท ารายงานการประชุม

คณะกรรมการรํวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก๎ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)       
จังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว ซึ่งรายงานการ
ประชุมมีทั้งหมดจ านวน 23 หน๎า ประเด็นหลักๆ มีดังนี้ รายงานสภาวะทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัดสตูล ข๎อมูลเศรษฐกิจของแตํละภาคและจังหวัดสตูล สถานการณ์การค๎า
ชายแดน สถานการณ์การทํองเที่ยวของจังหวัดสตูล โครงการสะพานสตูล – เปอร์ลิส 
(Andaman Gateway) โครงการทําเรือเพ่ือเชื่อมกับประเทศอินโดนีเซีย มาตรการและ
ข๎อปฏิบัติการป้องกันการแพรํระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 และ           
การวางแผนเพ่ือเปิดการทํองเที่ยวของจังหวัดสตูล การขอโควตาวัคซีนให๎กับพนักงาน       
ในโรงงานอุตสาหกรรม การขุดลอกคลองเจ๏ะบิลัง,และรายละเอียด 10 โครงการส าคัญ
ของจังหวัดสตูลในการยื่นของบประมาณ จึงขอให๎คณะกรรมการฯ ตรวจสอบรายงาน 
การประชุม หากต๎องการแก๎ไขหรือเพ่ิมเติมประเด็นใด ขอให๎แจ๎งฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ 
และขอให๎ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3 / 2564  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 
2564 

มติที่ประชุม เห็นชอบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องเพื่อทราบ 
 3.1 เรื่องรายงานสภาวะเศรษฐกิจภาพรวม และสภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสตูล 
นางสมจิตต์ นุกูลกิจ แทน คลังจังหวัดสตูล (ชี้แจง)  

  รายงานสภาวะเศรษฐกิจภาคใต๎ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นข๎อมูลจาก
ธนาคารแหํงประเทศไทย ดังนี้ เศรษฐกิจภาคใต๎ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564   
เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกํอนถือวํามีแนวโน๎มที่ดีขึ้น โดยเฉพาะภาคการทํองเที่ยวและ
การลงทุนภาคเอกชนที่ได๎รับประโยชน์จากการผํอนคลายมาตรการควบคุมโควิด – 19       
มีผลดีขึ้น และในสํวนของการบริโภคปรับตัวดีขึ้น ด๎วยสถานการณ์โควิดและจ านวนผู๎ติดเชื้อ
ของภาคใต๎ในชํวงกํอนหน๎านี้มีทิศทางท่ีลดลงในชํวงเดือนตุลาคม 2564 ในด๎านการผลิต
และการสํงออกคาดวําจะขยายตัวดีขึ้น แตํก็ยังมีความเสี่ยงในสํวนของตลาดจีนจากวิกฤติ
พลังงานการขาดแคลนตู๎คอนเทนเนอร์ และการแพรํระบาดของโรคโควิด – 19 สายพันธุ์ใหม ํ 
  ในด๎านเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล  อุปทานมีการหดตัวเมื่อเทียบกับ       
เดือนเดียวกันกับชํวงปีกํอน ซึ่งเห็นได๎ชัดจากเศรษฐกิจภาคบริการที่หดตัวลงถึง – 28.4       
ซึ่งเป็นผลมาจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีความยืดเยื้อ รวมถึงประเทศ
มาเลเซียที่ใช๎มาตรการล็อกดาวน์อยํางเข๎มงวด สํงผลให๎ไมํมีนักทํองเที่ยวผํานเข๎าดําน   
ท าให๎มี เพียงนักทํองเที่ยวภายในประเทศเทํานั้น  ซึ่ งสอดคล๎องกับการจัดเก็บ
ภาษีมูลคําเพ่ิมประเภทโรงแรม และปริมาณการใช๎ไฟฟ้าของโรงแรมและภัตตาคารลดลง 

สํวนดัชนีผลผลิตด๎านการเกษตรกรรมหดตัวลดลง เชํน ปริมาณผลผลิตยางพาราลดลง
เนื่องจากมีฝนตกชุกในพ้ืนที่ สภาพอากาศไมํเอ้ืออ านวยตํอการกรีดยาง ท าให๎จ านวนวัน
กรีดยางน๎อยกวําปีกํอน และในขณะเดียวกันปริมาณผลผลิตปาล์มน้ ามันและปริมาณ
ผลผลิตกุ๎งขาวเพ่ิมขึ้น ในสํวนของดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพ่ิมขึ้น         
นับจากจ านวนทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรมและจ านวนโรงงานที่เพ่ิมขึ้น 

อีกทั้งปริมาณ... 
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อีกทั้งปริมาณการใช๎ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม และภาษีมูลคําเพ่ิมอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นอีกด๎วย  
เศรษฐกิจในด๎านอุปสงค์มีแนวโน๎มขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีกํอน เนื่องจาก
ดัชนีการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวจากการขออนุญาตกํอสร๎างในเขตเทศบาลเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ขออนุญาตกํอสร๎างที่อยูํอาศัย รวมทั้งจ านวนรถยนต์ที่ขอจดทะเบียน
ใหมํเพ่ิมข้ึน การจดทะเบียนนิติบุคคลใหมํเพ่ิมขึ้น สินเชื่อรวมเพ่ือการลงทุนเพ่ิมขึ้น สํวน
หนึ่งเป็นผลมาจากการเสริมสภาพคลํองให๎กับลูกหนี้ที่ได๎รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพรํระบาดของโควิด – 19  นอกจากนี้ดัชนีการบริโภคของภาคเอกชนขยายตัว
เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด – 19 มีแนวโน๎มที่ดีขึ้น ภาครัฐประกาศมาตรการ
ผํอนคลายท าให๎กิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนบางกิจกรรมกลับมาด าเนินการได๎
บางสํวน  ในสํวนของดัชนีการค๎าชายแดนปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกํอน เนื่องจาก
มูลคําการน าเข๎าดํานศุลกากรเพิ่มขึ้น  

  จึงขอน าเรียนตํอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ประธาน) 
   โดยรวมแล๎วจังหวัดสตูลขาดดุลด๎านการค๎าชายแดน สํวนการใช๎จํายภาครัฐ

ลดลงเพราะสาเหตุอะไร และในสํวนภาพรวมของจังหวัดสตูลเป็นอยํางไรบ๎าง 

นางสมจิตต์ นุกูลกิจ  คลังจังหวัดสตูล 
ขอน าเรียนทํานประธานวํา ข๎อมูลที่น ามาเสนอนี้เป็นข๎อมูลที่เทียบเคียงกับ

เดือนพฤศจิกายน 2564  

นายอาณัติ โชติพัฒนกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 
  ตัวเลขเศรษฐกิจระดับภาคแสดงให๎เห็นวํามีการขยายตัวด๎านเศรษฐกิจ    
คิดวําไมํได๎มาจากตัวเลขในปีที่ผํานมา เพราะปีที่ผํานมา คือ ปี พ.ศ. 2563 เศรษฐกิจ
คํอนข๎างติดลบ แตํ ณ วันนี้เมื่อดูภาพรวมของภาคใต๎ และเปรียบเทียบในระดับประเทศ 
พบวําภาคอุตสาหกรรมมีสํวนที่ชํวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคใต๎  สํวนภาคการ
ทํองเที่ยวซึ่งเพ่ิมขึ้นเล็กน๎อยนั้นเป็นผลมาจาก Phuket Sandbox แตํเมื่อดูรายละเอียด
ในเชิงลึกแล๎วก็จะพบวํา ภาคการทํองเที่ยวเกือบทั้งหมดเป็นลบ   

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ประธาน) 
  จังหวัดสตูลไมํเคยมีการปิดเมืองและไมํเคยล็อคดาวน์จังหวัด เราเปิดให๎
ประชาชนสามารถท ามาหากินได๎ และมีงบประมาณการเบิกจํายภาครัฐลงไปสูํประชาชนด๎วย 
แม๎วําภาคบริการการทํองเที่ยวจะกระทบมาตลอดทั้งปี และเพ่ิงฟ้ืนตัวหลังจากที่จังหวัด
ได๎มีการจัดท ามาตรฐานแนวทางปฏิบัติในการเปิดรับนักทํองเที่ยว (Standard Operation 
Procedure : SOP) ในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะและการทํองเที่ยวทางทะเลอ่ืนๆ และแหลํง
ทํองเที่ยวชุมชนบ๎านวังสายทอง เนื่องจากจังหวัดสตูลไมํได๎เป็นจังหวัดน ารํองการ
ทํองเที่ยวหรือจังหวัดที่ท า Sand Box ตามนโยบายสํงเสริมการทํองเที่ยวของรัฐบาล
ดังนั้น จังหวัดสตูลจึงได๎จัดท า SOP ขึ้นมาเป็นแนวทางและมาตรการเพ่ือชํวยภาคการ
ทํองเที่ยวของเราให๎สามารถเดินตํอไปได๎บ๎าง โดยมีหนํวยงานหลายหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
บูรณาการรํวมกันจัดท ามาตรฐานดังกลําวมาตั้งแตํวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยที่ผํานมา
จนถึงปัจจุบัน มีนักทํองเที่ยวเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวที่เกาะหลีเป๊ะ และแหลํงทํองเที่ยว 
 

/ชุมชนบ๎าน... 
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ชุมชนบ๎านวังสายทอง เป็นจ านวนกวําสี่หมื่นคน รวมถึงแหลํงทํองเที่ยวในแตํละอ าเภอ
ตําง ๆ ในจังหวัดสตูลด๎วยเชํนกัน ดังนั้นทุกภาคสํวนจะต๎องรํวมมือกันและด าเนินการไป
ในแนวทางเดี่ยวกัน เพ่ือฟ้ืนฟูสภาวะเศรษฐกิจกิจของจังหวัดสตูล ผู๎วําราชการจังหวัด
พร๎อมที่จะให๎การสนับสนุนและผลักดันทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์ตํอจังหวัดสตูลอยํางเต็มที่ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.2 เรื่องสถานการณ์การค้าชายแดน 

นางสายช่อ อังศุพาณิชย์ พาณิชย์จังหวัดสตูล (ชี้แจง) 
  ขอรายงานสภาวะการค๎าในเดือนพฤศจิกายน 2564 ดังนี้ 

    1. ภาวะการค้าน าเข้า – ส่งออก  
   ในเดือน กรกฎาคม 2564 การค๎าน าเข๎า – สํงออก ผํานดํานศุลกากร (รวม 2 ดําน)   
 มีมูลคํารวม 27,153,665.79 บาท แยกเป็นมูลคําสํงออก 5,992,167.52 บาท                  
   มูลคําน าเข๎า 57,141,560.38 บาท ปรากฏวํา ขาดดุลการค๎า คิดเป็นมูลคํา                   
 51,149,392.38 บาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนที่แล๎วจ านวน 23 ,790,854.41 บาท 
 เนื่องมาจากมีการน าเข๎าสินค๎าที่ส าคัญ ได๎แกํ ปลากะพงขาวทั้งตัวแชํเย็น, เครื่องบีบ
 ปาล์มสดพร๎อมอุปกรณ์ครบชุด, ระบบบ าบัดน้ าพร๎อมอุปกรณ์ครบชุด, กังหันไอน้ าและ
 กระเทียม เป็นต๎น 
   สินค้าส่งออกที่ส าคัญ  ได๎แกํ ปลาทูแขกทั้งตัวแชํเย็น มูลคํา 2.72 ล๎านบาท 
 อิฐกํอสร๎าง มูลคํา 1.79 ล๎านบาท, ปลาหางแข็งทั้งตัวแชํเย็นมูลคํา 0.54 ล๎านบาท ชาเขียว    
 ผงปรุงส าเร็จ มูลคํา 0.36 ล๎านบาท และปลาสีกุนทั้งตัวแชํเย็น มูลคํา 0.22 ล๎านบาท  

 

  สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ  ได๎แกํ ปลากะพงขาวทั้งตัวแชํเย็น มูลคํา 21.79 ล๎านบาท, 
เครื่องบีบปาล์มสดพร๎อมอุปกรณ์ครบชุด มูลคํา 8.01 ล๎านบาท,  ระบบบ าบัดน้ าพร๎อม
อุปกรณ์ครบชุด มูลคํา 6.11 ล๎านบาท, กังหันไอน้ า มูลคํา 5.25 ล๎านบาท และกระเทียม 
มูลคํา 3.33 ล๎านบาท 

                  ตารางแสดงมูลค่าการค้า ไทย-มาเลเซีย ด้านจังหวัดสตูล (รวม 2 ด่าน) 2564 

/หมายเหตุ... 

เดือน มูลค่าส่งออก มูลค่านาเข้า มูลค่ารวม ดุลการค้า 
มกราคม  5,002,574.14  27,867,800.40  32,870,374.54  -22,865,226.26  
กุมภาพันธ ์ 6,002,772.96  26,722,123.28  32,724,896.24  -20,719,350.32  
มีนาคม  4,085,790.76  36,652,857.70  40,738,648.46  -32,567,066.94  
เมษายน  5,693,442.42  31,874,806.08  37,568,248.50  -26,181,363.66  
พฤษภาคม  252,746,391.41  275,154,457.96  527,900,849.37  -22,408,066.55  
มิถุนายน  3,010,511.94  26,108,788.04  29,119,299.98  -23,098,276.10  
กรกฎาคม  3,006,123.08  24,147,542.71  27,153,665.79  -21,141,419.63  
สิงหาคม  1,588,765.83  17,819,693.47  19,408,459.30  -16,230,927.64  
กันยายน  2,460,919.02  26,580,642.61  29,041,561.63  -24,119,723.59  
ตุลาคม  3,945,879.35  31,304,417.80  35,250,297.15  -27,358,538.45  
พฤศจิกายน  5,992,167.52  57,141,560.38  63,133,727.90  -51,149,392.86  
รวม  293,535,338.43  581,374,690.43  874,910,028.86  -287,839,352.00  
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   หมายเหตุ : ส าหรับมูลคําในเดือนพฤษภาคมที่ยอดสูงกวําเดือนอ่ืนมากกวํา
 ปกติทางประธานได๎สอบถามหนํวยงานผู๎รับผิดชอบ และส านักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล 
 แจ๎งวําเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรือ และทางรองประธานอุตสาหกรรมทํองเที่ยวจังหวัดสตูล      
 ได๎ให๎ข๎อสังเกตวํา ชํวงเวลานั้นเป็นชํวงที่มีการน าเรือเข๎ามาซํอม และสํงเรือออกไปเมื่อ
 ซํอมเสร็จ ซึ่งเป็นเรือที่มูลคําสูง จึงท าให๎ยอดในเดือนดังกลําวเพ่ิมสูงกวําเดือนอ่ืนเป็นปกติ 

มติที่ประชุม      รับทราบ      

 3.3 เรื่องสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 
นายนพดล โต๊ะประดู่  (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล (ชี้แจง)  

  สถานการณ์ด๎านการทํองเที่ยวและจ านวนของผู๎มาเยี่ยมเยือนและรายได๎
จากการทํองเที่ยวของจังหวัดสตูลแบํงเป็นสองระยะ ระยะที่หนึ่งคือตั้งแตํเดือนมกราคม
ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 มีอัตราการเข๎าพักอยูํที่ 16 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนห๎องพัก
ทั้งหมดในจังหวัดสตูล ส าหรับจ านวนนักทํองเที่ยวที่เดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวจังหวัดสตูล
สะสมทั้งปี มีจ านวน 356,148 คน มีรายได๎เทํากับ 1,714.23 ล๎านบาท และระยะที่สอง  
คือหลังจากที่จังหวัดจัดท า STANDARD OPERATION PROCEDURE : SOP เพ่ือเปิดการ
ทํองเที่ยวตั้งแตํวันที่ 15 ตุลาคม 2564 สถิตินักทํองเที่ยวที่เดินทางเข๎ามาทํองเที่ยว
แหลํงทํองเที่ยวน ารํองสองจุดคือเกาะหลีเป๊ะ และแหลํงทํองเที่ยวชุมชนบ๎านวังสายทอง
และกระจายรวมไปยังแหลํงทํองเที่ยวอ่ืนๆในจังหวัดสตูลอยูํที่ 42,861 คน และจาก
สถิติ 7 วัน ในชํวงกํอนปีใหมํจนถึงหลังปีใหมํ คือวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 3 
มกราคม 2565 มีนักทํองเที่ยวทั้งหมด 7,246 คน ซึ่งวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จะมี
สถิตินักทํองเที่ยวเยอะที่สุดอยูํที่ 2,677 คน เป็นสถิติที่เกือบจะเต็มอัตราในการรับ
นักทํองเที่ยวของเกาะหลีเป๊ะ (เต็มอัตราอยูํที่ 3,000 คน)  

นับตั้งแตจํังหวัดสตูลเปิดการทํองเที่ยวตั้งแตํวันที่ 15 ตุลาคม 2564 จนถึง
ปัจจุบัน คาดการณ์วําในไตรมาส (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2565) จะมีนักทํองเที่ยว       
ครบหนึ่งแสนคน ขณะนี้สถานการณ์ด๎านการทํองเที่ยวของทางเกาะหลีเป๊ะไมํมีทําทีวําจะมีการ     
คืนห๎องพักแตํอยํางใด รวมถึงที่พักขนาดกลางมีอัตราการจองห๎องพักเกือบเต็มอยูํตลอด 
ถึงแม๎วําสถานการณ์โอมิครอนจะเริ่มระบาดก็ตาม ส าหรับแหลํงทํองเที่ยวชุมชน        
บ๎านวังสายทองได๎รับการประสานจากประธานผู๎ประกอบการแจ๎งวํามีนักทํองเที่ยวเฉลี่ย
รวมประมาณ 3,500 คน ที่เข๎าไปทํองเที่ยวในแหลํงทํองเที่ยวชุมชนบ๎านวังสายทอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ตารางสรุป... 
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ตารางสรุปสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว จ านวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากการท่องเที่ยว 

จังหวัดสตูล ประจ าปี พ.ศ.2564 

 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการทํองเที่ยวและกีฬา กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา 

นายนาวี พรหมทรัพย์ ผู้ประกอบการท่าเรือเอกชน 

        ขอให๎เน๎นเรื่องการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด๎วย เนื่องจากจังหวัดสตูลเป็น
จังหวัดที่พร๎อมด๎วยทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ และเหมาะสมกับการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และในเรื่องของการแพรํระบาดโควิดถือวํามีโอกาสน๎อยที่จะเกิดการระบาดจากการ
ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จึงอยากให๎จังหวัดสตูลเน๎นการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด๎วยซึ่งอาจจะ
ท าให๎ยอดจ านวนนักทํองเที่ยวและยอดรายได๎เพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังอาจจะสามารถชํวย
ประชาชนชาวบ๎านที่เปิดการทํองเที่ยวชุมชนให๎มีรายได๎เพ่ิมข้ึนด๎วย 

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ประธาน) 
     การทํองเที่ยวชุมชน การทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ถือเป็นเรื่องที่คิดไว๎อยูํแล๎ว เป็นสิ่ง

ดีๆที่ซํอนอยูํในตัวชุมชนในจังหวัด ส านักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดต๎องท าในสํวนนี้ให๎ได๎ 
โดยดึงการทํองเที่ยวชุมชนออกมาให๎เป็นจุดเดํนของจังหวัดและหาสิ่งใหมํด๎านการทํองเที่ยว      
อยูํเสมอ เพราะจังหวัดได๎สนับสนุนในเรื่องนี้อยํางเต็มที่ จึงขอให๎มีการปรับและเน๎นย้ าในเรื่อง
การทํองเที่ยว CBT การทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์ วิสาหกิจการทํองเที่ยวเชิงชุมชน 

นายคัมพร ทิพากร    ผู้แทนภาคประชาสังคม    
   หากจังหวัดจะท าการทํองเที่ยวชุมชนเพ่ือให๎นักทํองเที่ยวเข๎ามาทํองเที่ยว 

จังหวัดจะต๎องพัฒนาสถานที่ ความสะดวก และสิ่งตํางๆของสถานที่ทํองเที่ยวให๎
เรียบร๎อย ให๎มีมาตรฐานและการท ากิจกรรมทํองเที่ยวตําง ๆ ต๎องไมํให๎นักทํองเที่ยว
ล าบากจนเกินไป ซึ่งการทํองเที่ยวโดยชุมชนเป็นการทํองเที่ยวที่ดี แตํการบริหารจัดการ
ต๎องดีด๎วยจึงจะสามารถดึงดูดนักทํองเที่ยวได๎ 

 
 

/นายไพศาล... 

เดือน 
อัตราการ 
เข้าพัก 

(ร้อยละ %) 

จ านวน 
นักท่องเที่ยว 

ชาวไทย 
(คน) 

จ านวน 
นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 

(คน) 

จ านวน 
นักท่องเที่ยว 

(คน) 

รายได้จาก
การท่องเท่ียว 

ชาวไทย  
(ล้านบาท) 

รายได้จากการ 
ท่องเท่ียว 

ชาวต่างชาติ  
(ล้านบาท) 

รายได้จาก
การท่องเท่ียว 
(ล้านบาท) 

มกราคม 17.49 39,744 32 39,776 175.85 0.06 175.91 
กุมภาพันธ์ 33.79 69,494 32 69,526 314.04 0.06 314.10 
มีนาคม 49.95 101,708 55 101,763 579.19 0.30 579.49 
เมษายน 30.75 72,554 589 73,143 414.24 3.14 417.38 

พฤษภาคม 6.53 5,489 36 5,525 25.48 0.14 25.62 
มิถุนายน 3.65 3,058 29 3,087 13.26 0.11 13.4 
กรกฎาคม 2.36 1,820 19 1,839 5.81 0.07 5.88 
สิงหาคม 1.74 1,170 13 1,183 3.50 0.05 3.55 
กันยายน 2.37 1,995 - 1,995 6.09 - 6.09 
ตุลาคม 5.86 4,960 5 4,965 15.52 0.02 15.54 

พฤศจิกายน 28.57 53,307 39 53,346 157.11 0.16 157.27 
รวม 16.64 355,299 849 356,148 1,710.09 4.11 1,714.23 
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นายไพศาล หลีเส็น แทน ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสตูล  
   การทํองเที่ยวชุมชนต๎องเป็นการทํองเที่ยวที่เติบโตโดยตัวของชุมชนเอง   

หากเติบโตโดยการไปลงทุนอาจท าให๎เกิดการขาดทุนได๎ โดยรัฐเป็นผู๎สนับสนุนหากทาง
ชุมชนนั้นขาดอะไร อาจจะสนับสนุนในรูปแบบงบประมาณนิดๆหนํอยๆหรือในรูปแบบ
อ่ืน ในรูปแบบเป็นที่ปรึกษา การอ านวยความสะดวกตํางๆ ที่รัฐสามารถท าได๎เพราะ
ตัวอยํางวิสาหกิจชุมชนที่โตด๎วยการลงทุนโดยรัฐแล๎วล๎มเหลว แล๎วถูกทิ้งไว๎โดยไมํมีใช๎ก็มี
ให๎เห็นอยูํมาก แนํนอนวําการลงทุนเป็นเรื่องส าคัญ แตํการทํองเที่ยวชุมชนต๎องโตด๎วย
ธรรมชาติโดยชุมชนเอง 

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ประธาน) 
   การทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ถือเป็นเรื่องส าคัญที่ต๎องด าเนินการอยูํควบคูํไปกับ

การรักษาความสะอาด หรือการท าให๎สถานที่ทํองเที่ยวมีระบบ มีมาตรฐาน เพ่ือให๎
นักทํองเที่ยวได๎รับสิ่ งที่ดีที่สุดจากการทํองเที่ยว และเรื่ อง CBT เป็นเรื่องที่พบ
ประสบการณ์มาหลายตัวอยํางแล๎วที่ทางรัฐเข๎าไปลงทุนให๎ แตํสุดท๎ายไมํสามารถเดิน
ตํอไปได๎และถูกท้ิงไว๎โดยไมํได๎ใช๎ประโยชน์ตํอ เพราะฉะนั้นเราต๎องให๎ทางวิสาหกิจชุมชน
นั้นๆ เติบโตด๎วยตัวเอง ในขณะที่รัฐเองอาจจะให๎การสนับสนุนชํวยเหลือในเรื่องอ่ืนๆ 
เชํน การโปรโมท การสนับสนุนเป็นการจัดกิจกรรม อีเว๎นท์ตํางๆ ให๎นักทํองเที่ยวได๎รับรู๎
ได๎รับความสนใจมากข้ึน ขอให๎ผู๎รับผิดชอบในด๎านการทํองเที่ยวรับไปด าเนินการด๎วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.4 ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน 
 และผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน        
 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 

นายคณิต  คงช่วย  หัวหน้าส านักงานจังหวัดสตูล    
ตามที่นายกรัฐมนตรีมีบัญชาให๎จัดประชุมคณะรัฐมนตรีอยํางเป็นทางการ          

นอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดกระบี่ 
โดยมอบหมายให๎ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) จัดการประชุม
ระหวํางนายกรัฐมนตรีกับผู๎วําราชการจังหวัด ผู๎แทนภาคเอกชน และผู๎บริหารท๎องถิ่น
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนากลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน(กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พังงา ระนอง 
และสตูล) ด๎วยนั้น 

  ในการนี้ส านักงานสภาพัฒน์ฯ ได๎สรุปผลประชุมระหวํางนายกรัฐมนตรีกับ    
ผู๎วําราชการจังหวัด ผู๎แทนภาคเอกชน และผู๎บริหารท๎องถิ่นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนากลุํม
จั งหวัดภาคใต๎ฝั่ ง อันดามัน เมื่ อวัน อังคารที่  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา                     
0๙.๑๕ – ๑๐.๑๕ น. ณ ห๎องประชุมโภคีธรา แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ 
โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  ซึ่งมีรายละเอียดที่
เกี่ยวข๎องกับจังหวัดสตูล ดังนี้ 

 
 
 
 

/ (1) โครงการที่... 
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  (1) โครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในหนึ่งปี 
   โครงการที่มีความจ าเป็นเรํงดํวนที่สามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในหนึ่งปี 
 จ านวน ๗ โครงการ งบประมาณ 494 ล๎านบาท ประกอบด๎วย  

  (๑.1) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล๎อมเกาะหลีเป๊ะ 
รองรับการทํองเที่ยวนานาชาติ จังหวัดสตูล โดยการขยายปรับปรุงอาคารและจัดหาครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเสริมสร๎างสุขภาพ ต าบลเกาะหลีเป๊ะ  งบประมาณ  ๘๓ ล๎านบาท 

    (1.๒) โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู๎ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก 
 จังหวัดตรัง โดยการปรับปรุงศูนย์อนุบาลและเพาะพันธุ์สัตว์น้ า ปรับปรุงห๎องปฏิบัติการ
 และปรับปรุงภูมิทัศน์ งบประมาณ ๘๒ ล๎านบาท  
   (1.3) โครงการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล๎อม 
 จังหวัดระนอง ได๎แกํ การปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองและสะพานข๎ามคลองหงาว และ             
 การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เชิงคีรี ต าบลเขานิเวศน์ งบประมาณ ๘0 ล๎านบาท      
   (1.๔) โครงการ Phuket Health Sandbox จังหวัดภูเก็ต โดยการบูรณาการ
 ระบบสาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ตให๎เป็นต๎นแบบเมืองทํองเที่ยวเชิงสุขภาพเชื่อมโยง          
 สุขภาพบุคคลและระบบปฐมภูมิด๎วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให๎เป็น Digital Platform / 
 Digital Health Code และจัดตั้งศูนย์ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทั้งระบบ 
 งบประมาณ ๘๕ ล๎านบาท  

  (1.๕) โครงการศูนย์กลางการทํองเที่ยวและนันทนาการชายฝั่งแหํงเมืองพังงา
จังหวัดพังงา (The Park  Khaolak) โดยการกํอสร๎างอาคารศูนย์กลางการทํองเที่ยวและ
นันทนาการ ลานกิจกรรม ทางวิ่งทางเท๎า และการปรับภูมิทัศน์ งบประมาณ ๘๐ ล๎านบาท 

   (1.๖) โครงการปรับปรุงทําเทียบเรือโดยสาร -ทํองเที่ยวปากคลอง       
 จิหลาด รองรับการเข๎าถึงระบบขนสํงอยํางเสมอภาคและเทําเทียมตามมาตรฐานสากล 
 (Friendly Design) จังหวัดกระบี่ งบประมาณ ๓๕ ล๎านบาท  

 (1.๗) โครงการพัฒนาแหลํงสปาวารีบ าบัดน้ าพุร๎อนคลองทํอมเมืองสปา             
จังหวัดกระบี่ โดยการปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงภูมิทัศน์ และกํอสร๎างพ้ืนที่นันทนาการ 
บริเวณน้ าพุร๎อนเค็มสูํมาตรฐานสากล งบประมาณ ๔๙ ล๎านบาท  

   ข้อสั่งการ : เห็นชอบในหลักการของโครงการที่มีความจ าเป็นเรํงดํวนที่สามารถ
ด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในหนึ่งปีทั้ง ๗ โครงการ กรอบวงเงนิรวม ๔๙๔ ล๎านบาท โดยให๎ใช๎
จํายจากงบประมาณรายจํายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  งบกลาง รายการเงินส ารอง
จํายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น และให๎กระทรวงมหาดไทยเสนอขอรับการจัดสรรจากส านัก
งบประมาณตามขั้นตอนตํอไป โดยความคืบหน๎าของการ ด าเนินการคือกลุํมจังหวัดภาคใต๎    
ฝั่งอันดามันได๎เสนอเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทยแล๎ว และรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
ได๎ลงนามในหนังสือถึงผู๎อ านวยการส านักงานประมาณแล๎วเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565       
เพ่ือขอรับงบประมาณตามมติ ครม. 

    (2) ข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
        ฝั่งอันดามัน 
   ข๎อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่กลุํมจังหวัดภาคใต๎                  
 ฝั่งอันดามัน มีโครงการที่เก่ียวข๎องกับจังหวัดสตูล 2 โครงการ ดังนี้ 
 

/(2.1) โครงการ... 
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  (2.1) โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการบริการสินค้า
เพื่อสุขภาพ งบประมาณ 43.053 ล้านบาท (บ่อน้ าร้อนทุ่งนุ้ย) นายกรัฐมนตรีมีข๎อ
สั่งการให๎กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬารํวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม และกระทรวงมหาดไทย รับไปพิจารณาการยกระดับการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ
และการบริการสินค๎าเพ่ือสุขภาพ โดยให๎ค านึงถึงการพัฒนาแหลํงทํ องเที่ยวให๎ได๎
มาตรฐานสากล และการปรับปรุงระบบการจัดการโดยให๎ภาคเอกชนด าเนินการให๎เกิด
ความคุ๎มคํา หากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีความจ าเป็นเรํงดํวนและพร๎อมด าเนินการ
ให๎กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และ
กระทรวงมหาดไทย ประสานส านักงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณตาม
ขั้นตอนตํอไป (เสนอ 3 จังหวัด คือ บํอน้ าร๎อนกันตัง จ.ตรัง, บํอน้ าพุร๎อนบ๎านปากพํู       
จ.พังงา และบํอน้ าพุร๎อนทุํงนุ๎ย จ.สตูล)  
  (2.2)  โครงการก่อสร้าง ขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าชายฝั่งทะเล 
ที่ร่องน้ าต ามะลังและบริเวณที่จอดพักเรือต ามะลัง อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
นายกรัฐมนตรี มีข๎อสั่งการให๎กระทรวงคมนาคมรํวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม รับไปพิจารณาการกํอสร๎างขุดลอกและบ ารุงรักษารํองน้ าชายฝั่งทะเล 
โดยต๎องค านึงถึงความสามารถในการระบายน้ าของรํองน้ าต ามะลังและแผนการจัดการ
ตะกอนดินที่เหมาะสม หากมีความจ าเป็นเรํงดํวนและพร๎อมด าเนินการ ให๎กระทรวง
คมนาคมประสานส านักงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอน
ตํอไป (เสนอ 2 จังหวัด คือ รํองน าต ามะลัง จ.สตูล และรํองน้ ากันตัง จ.ตรัง) 

นายนาวี พรหมทรพัย์ ผู้ประกอบการท่าเรือเอกชน 
   ขอหารือในที่ประชุมเรื่องรํองน้ าตื้นเขิน ซึ่งเมื่อหลายปีที่ผํานมา ทําเทียบเรือ
ปากบาราเคยมีสภาวะน้ าตื้นเขิน ในขณะนั้นได๎แก๎ไขปัญหาโดยการดูดทรายจากทําเทียบเรือ
ปาบาราไปถมแถวปากอําวฝั่งซ๎ายมือ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงแรมแหํงหนึ่ง แรกเริ่ม
นั้นชาวบ๎านไมํเห็นด๎วย แตํภายหลังบริเวณนั้นกลายเป็นหาดทํองเที่ยว สถานที่สวยงาม 
ดังนั้นเป็นไปได๎หรือไมํหากจะเอาทรายไปทิ้งท่ีแนวชายหาด อยําไปทิ้งกลางทะเล เพ่ือท า
ให๎เกิดชายหาดผสมผสานที่สวยงาม โดยเฉพาะหากด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอเมือง     
จะท าให๎อ าเภอเมืองมีแหลํงทํองเที่ยวที่เป็นหาดที่นําสนใจและเป็นแลนมาร์คการ
ทํองเที่ยวของจังหวัดสตูลได๎ 

นายหิรัญวัตต์  สืบกระพันธ์ ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสตูล  
กรมเจ๎าทํา  มีแนวคิดในเรื่องหาดทรายเทียมอยูํแล๎ว โดยค านึงถึงศักยภาพ

และการเปรียบเทียบข๎อมูล เครื่องมือในการขุดลอก และสามารถน าวัสดุการขุดลอก      
มาท าเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือน ามาผสมเพ่ือน ามาใช๎เรื่องพืชผลหรือมูลดินการตกตะกอนทาง
ทะเล ถือเป็นความคุ๎มคํา และเป็นการดีกวําการน าดินไปทิ้งในทะเลแล๎วมีตะกอนไป
กระจายระหวํางทะเลสตูลกับทะเล เปอร์ลิส ดังนั้น กรมเจ๎าทํายินดีรับแนวคิดที่จะท าให๎เกิด
แลนมาร์ค และในอนาคตอาจจะสร๎างหอประภาคารที่สามารถมองไปถึงรัฐเปอร์ลิส       
ซึ่งอาจจะเป็นประภาคารที่เป็นแหลํงทํองเที่ยวในลักษณะ Seaview หรืออาจะสํองเข๎ามายัง
ตัวเมืองเกําในจังหวัดสตูลด๎วย ทั้งหมดนี้ยินดีหากเป็นประโยชน์ตํอจังหวัดสตูล  

 

/นายเอกรัฐ... 
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นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ประธาน) 
โครงการขุดลอกและบ ารุงรักษารํองน้ าชายฝั่งทะเลที่รํองน้ าต ามะลังนี้ยังไมํได๎

รับการจัดสรรงบประมาณ แตํได๎มีมติคณะรัฐมนตรีรองรับแล๎ว ซึ่งจะท าให๎การขอรับการจัดสรร
งบประมาณงํายขึ้น แตํต๎องรอดูวําจะได๎รับการขัดสรรงบประมาณในปีไหน ดังนั้นจึงอยากให๎
จังหวัดสตูลเตรียมความพร๎อมในเรื่องนี้ เพราะหากโรคระบาดโควิด – 19 หมดไปหรือ
สถานการณ์ดีขึ้นแล๎ว หากทําเทียบเรือหรือสถานที่ของจังหวัดสตูลไมํมีความพร๎อม       
ก็จะท าให๎เสียโอกาส จึงขอฝากส านักงานเจ๎าทําภูมิภาคสาขาสตูล ติดตามเรื่องนี้ด๎วยวํา
อยูํในขั้นตอนไหนและต๎องท าอยํางไรตํอด๎วย  

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.5 ผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับการสนับสนุนเพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการเนื่องจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ของจังหวัด
สงขลา (ด้านมาตรการอสังหาริมทรัพย์  การเงิน และการลดการจ่ายเงินสมทบ
ประกันสังคม)             

นางเบ็ญจาทิพย์  ชูด า ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดสตูล 
  (1) มาตรการด๎านอสังหาริมทรัพย์เ พ่ือชํวยเหลือผู๎ประกอบการและ

ประชาชนในชํวงการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งกระทรวงการคลัง
ได๎พิจารณามาตรการการเงิน ภาษีอากร และคําธรรมเนียมด๎านอสังหาริมทรัพย์ที่
เกี่ยวข๎อง 

(2) มาตรการทางการเงินชํวยเหลือฟ้ืนฟูผู๎ประกอบธุรกิจที่ได๎รับผลกระทบ
จากการระบาดของ COVID-๑๙ ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารแหํงประเทศไทยและสถาบัน
การเงินที่เก่ียวข๎อง 

  (3) การขอรับการสนับสนุนในการลดการจํายเงินสมทบประกันสังคม      
เมื่อวันที่ ๒1 กันยายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได๎มีมติอนุมัติหลักการรํางกฎกระทรวง
ก าหนดอัตราเงินสมทบกองทุน ประกันสังคม (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ขยายระยะเวลาใน
การปรับลดการจํายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ออกไปอีก 3 เดือน (เดือนกันยายน - 
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔) เ พ่ือชํวยบรรเทาความเดือนร๎อนของนายจ๎าง และ
ผู๎ประกันตนจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑9 รายละเอียด
ปรากฏตาม เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.5 

3.6 ผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับการสนับสนุนเพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการเนื่องจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1  (การลดค่าไฟฟ้า ประปา การยื่นงบการเงิน และการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมและการปรับการจดทะเบียนยกเลิกกิจการ)  

นางเบ็ญจาทิพย์  ชูด า ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดสตูล 
   ส าหรับวาระที่ 3.6 เชํนเดียวกันกับวาระที่ 3.5 คือ กระทรวงมหาดไทย    
 มีหนังสือสั่งการให๎จังหวัดแจ๎งข๎อมูลให๎แกํคณะกรรมการ กรอ. จังหวัด รับทราบใน 2 
 ประเด็น คือ  
 
 

/(1) มาตรการ... 
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  (1) มาตรการชํวยเหลือผู๎ประกอบการในภาวะวิกฤติ COVID–19 ขอรับ
การสนับสนุนการลดคําสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) 

    (2) การยื่นงบการเงิน การขอให๎ยื่นจดทะเบียนยกเลิกกิจการได๎โดยไมํ เสีย
คําธรรมเนียมและคําปรับ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.6  

    ในการนี้  จังหวัดจึงขอแจ๎งให๎คณะกรรมการรํวมภาครัฐและเอกชน          
เพ่ือพัฒนาและแก๎ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสตูลรับทราบ เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูล
ประกอบการด าเนินการในสํวนที่เกี่ยวข๎องตํอไป (ส านักงานจังหวัดสตูล) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องสืบเนื่องและติดตามโครงการส าคัญของจังหวัดสตูล 
      4.1 ความก้าวหน้าโครงการศึกษาออกแบบความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม 

และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสะพาน Andaman Gateway (สะพานสตูล-
เปอร์ลิส)  

นายคณิต คงช่วย    หัวหน้าส านักงานจังหวัดสตูล 
      เมือ่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 คณะกรรมาธิการความมั่นคงแหํงรัฐ  กิจการ

ชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู๎แทนราษฎรได๎เชิญให๎
จังหวัดและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเข๎าชี้แจงข๎อมูลข๎อเท็จจริง โดยมีรองปลัดกระทรวง
มหาดไทยเป็นผู๎แทนของกระทรวงมหาดไทย และมีผู๎แทนกระทรวงการตํางประเทศ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง กรมเจ๎าทํา ส านักนโยบายและแผนกรมขนสํงและ  

  จราจร ส านักงานตรวจคนเข๎าเมือง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข๎ารํวมชี้แจงในวัน
ดังกลําว แตํในวันนั้นทางหนํวยงานที่ส าคัญที่มติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให๎ด าเนินการ
คือ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และในที่ประชุมทํานผู๎วําราชการจังหวัดสตูล
ได๎ชี้แจงทั้งสามครั้ง โดยในครั้งแรกเป็นโครงการศึกษาแตํไมํผํานการเห็นชอบเนื่องจากมี
ผลกระทบทางสิ่งแวดล๎อม สํวนครั้งที่สอง โครงการกํอสร๎างอุโมงค์ ระยะ 22 กิโลเมตร 
ในชํวงปี 2554 – 2559 ซึ่งกรมทางหลวงได๎ศึกษาความเหมาะแตํไมํผํานดัชนีชี้วัด
เนื่องจากไมํคุ๎มคําตํอการลงทุน และครั้งที่สาม เมื่อปี 2560 จังหวัดสตูลรํวมกับ
หอการค๎าจังหวัดสตูล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รํวมบริษัทมิตราคมใน
การศึกษาโครงการ แตํต๎องยกเลิกไปกํอน จึงท าให๎ไมํสามารถที่จะขับเคลื่อนโครงการ
ดังกลําวได๎ ประกอบกับมีมติคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดสงขลามอบหมายให๎สภาพัฒน์ฯ           
และสํวนราชการที่เกี่ยวข๎องระดับกระทรวง ทบวง กรม ศึกษาความเป็นไปได๎ของ
โครงการ และทบทวนในสํวนรายละเอียดการกํอสร๎างที่เชื่อมโยงกับโครงการ ซึ่งกระทรวง
คมนาคม  โดยกรมทางหลวง ได๎ท าการศึกษาทบทวนโครงการดังกลําวแล๎ว ประกอบกับได๎
มีการตั้งกระทู๎ถามของสมาชิกวุฒิสภาในการถามรัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมและ
ทํ าน ได๎ ตอบและไปชี้ แจ ง เกี่ ย วกับแผนการด า เนิ น งานทั้ งหมดในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมาธิการฯ ดังกลําวด๎วย ขอให๎หนํวยงานของกระทรวงคมนาคมชี้แจงความ
คืบหน๎าของโครงการดังกลําวให๎ทํานผู๎วําราชการจังหวัดสตูลและท่ีประชุมทราบด๎วย 

 
 

/นายประเสริฐ... 
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นายประเสริฐ จอมชิดกล้า แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสตูล 
    แขวงทางหลวงสตูลและหอการค๎าจังหวัดสตูลได๎ลงไปดูพ้ืนที่ในสํวนที่เป็น

พ้ืนที่ต าบลต ามะลังเรียบร๎อยแล๎ว แตํในสํวนพ้ืนที่ปูยูยังไมํได๎ลงไปดูพ้ืนที่ อยํางไรก็ตาม 
จะประสานเพ่ือลงไปดูพ้ืนที่ที่ปูยูในชํวงกลางเดือนนี้เพ่ือที่จะได๎สํงรายละเอียดไปยัง
ส านักงานแผนฯ ของกรมทางหลวง สํวนงบประมาณในการศึกษา EIA จ านวน 60 ล๎านบาท     
นั้น จะด าเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ในปี พ.ศ. 2566 ตํอไป ในสํวนของไทม์ไลน์     
ที่กรมทางหลวงและแขวงทางหลวงสตูลด าเนินการและขั้นตอนอ่ืนๆ จะเป็นไปตาม 
Roadmap ขั้นตอนที่ทางกรมได๎จัดมาให๎ 

Road Map ขั้นตอนด าเนินการ 

   

ที่มา : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ประธาน) 
    ตาม Roadmap ของแขวงทางหลวงที่เขียนไว๎ ในข๎อที่ 1 ยังไมํผํานเพราะ

ยังไมํสามารถประสานกับประเทศมาเลเซียผํานทางเวทีการทูตได๎  ซึ่งกระทรวงคมนาคม 
ต๎องรอให๎ผํานข๎อที่ 1 ไปกํอนจึงจะสามารถด าเนินการในขั้นตอนอ่ืนๆ จนกระทั่งขั้นตอน
การตั้งงบประมาณ ซึ่งนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซียก าหนดเดินทางมาประเทศเพ่ือเข๎าพบ
นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ในวันที่ 29 – 30  ธันวาคม 2564 ที่ผํานมา แตํเกิด
สถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหมํ จึงท า
ให๎การพูดคุยไมํเกิดขึ้น อีกทั้งเราก็ได๎พูดคุยไปในหลายเวทีแล๎ว และท าหนังสือไปยัง   
กงสุลปีนัง รวมถึงมุขมนตรีรัฐปีนังเรียบร๎อยแล๎ว แตํก็ยังไมํมีการตอบกลับมา เราจึงต๎อง
รอทําทีของประเทศมาเลเซียด๎วยวําจะเป็นไปในทิศทางไหน เพราะรัฐเปอร์ลิสก็ต๎องรอดู
ทําทีของรัฐบาลกลางในการตอบรับด๎วย จึงแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

/ 4.2 ความก๎าวหน๎า... 
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  4.2 ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รองรับการท่องเที่ยวนานาชาติ 
จังหวัดสตูล  

นายคณิต คงช่วย    หัวหน้าส านักงานจังหวัดสตูล 
    โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รองรับการทํองเที่ยวนานาชาติจังหวัดสตูล 

ได๎รับการอนุมัติงบประมาณ 83 ล๎านบาท ในสํวนของความพร๎อม ผู๎วําราชการจังหวัดสตูล    
น าคณะของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลรํวมลงพ้ืนที่เพ่ือดูรายละเอียดของพ้ืนที่ที่
จะกํอสร๎าง ณ เกาะหลีเป๊ะเรียบร๎อยแล๎ว  ขอเชิญผู๎แทนจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
ได๎แจ๎งความคืบหน๎าให๎ที่ประชุมได๎ทราบตํอไป 

นายเสรี พงศ์นฤเดช แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล 
    ความคืบหน๎าของโครงการและงบประมาณที่ได๎รับจ านวน 83 ล๎านบาท

แบํงเป็นสองสํวนคือ  
    สํวนที่ 1 คือ สิ่งกํอสร๎าง เป็นการกํอสร๎างโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล

บ๎านเกาะหลีเป๊ะทดแทนที่เดิม วงเงินงบประมาณ 25 ล๎านบาทเศษ จะเป็นการกํอสร๎าง
ในที่ดินเดิม ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุถูกต๎อง และทางส านักงานสาธารณสุขได๎ท าเรื่องขอ
อนุมัติรื้อถอนเรียบร๎อยแล๎วด๎วยเชํนกัน นอกจากนี้ได๎เตรียมพร๎อมในเรื่องของการ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ๎าง และคณะท างานคณะตําง ๆ ไว๎เรียบร๎อยแล๎ว 

    สํวนที่ 2 คือ ครุภัณฑ์ เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ในวงเงินประมาณ 57 ล๎านบาทเศษ 
ประกอบไปด๎วย ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ ครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว ครุภัณฑ์ส าหรับห๎องประชุม  
โดยหมายรวมถึงครุภัณฑ์ที่จัดสรรให๎ รพ.สต.เกาะหลีเป๊ะ โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาล
สตูล รวมรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด 9 ประเภท ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล        
ได๎จัดเตรียมเอกสารการจัดซื้อจัดจ๎างได๎แยกตามประเภทครุภัณฑ์ ส าหรับครุภัณฑ์ทาง
การแพทย์ส าหรับรพ.สต.เกาะหลีเป๊ะ 76 รายการ เป็นเงินทั้งหมด 14,828,500 บาท 
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ส าหรับโรงพยาบาลละงู  จ านวน 13 รายการ เป็นเงิน 
18,360,000 บาท และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ส าหรับโรงพยาบาลสตูลจ านวน 6 รายการ     
เป็นเงิน 15,110,000 บาท นอกจากนั้นก็จะเป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก 1 คัน         
1 รายการ ของ รพ.สต.เกาะหลีเป๊ะ รถพยาบาล รถยนต์ ต๎ู ส าหรับโรงพยาบาลสตูล              
และโรงพยาบาลละงู เป็นเงิน  7,500,000 บาท ทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล      
ได๎จัดเตรียมคณะกรรมการและคณะท างานในการจัดซื้อจัดจ๎างเรียบร๎อยแล๎ว ขณะนี้      
อยูํในรายละเอียดก าหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์แตํละรายการ  

นายเอกรัฐ หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ประธาน) 
    ครุภัณฑ์ทั้งหมดที่แยกไปให๎กับ รพ.สต.เกาะหลีเป๊ะ โรงพยาบาลละงู และ

โรงพยาบาลสตูลนั้น ขอให๎ทํานอธิบายให๎ที่ประชุมได๎รับทราบและเข๎าใจวําเป็นอยํางไร  

นายเสรี พงศ์นฤเดช แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล 
   ครุภัณฑ์ที่เป็นของโรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลสตูล เป็นครุภัณฑ์ที่ใช๎

ส าหรับโรงพยาบาลทั้งสองแหํง ซึ่งใช๎เป็นโรงพยาบาลในการสํงตํอผู๎ป่วยจาก รพ.สต.
เกาะหลีเป๊ะ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

/ระเบียบวาระท่ี 5... 
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ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง 
       เศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดสตูล 

5.1 ขอความเห็นชอบผลักดันโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
และประชาชนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล  

นายคณิต คงช่วย    หัวหน้าส านักงานจังหวัดสตูล 

 สืบเนื่องจากที่จะมีการประชุม กรอ.กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน จังหวัดสตูล 
ได๎มีการหารือรํวมกับภาคเอกชนของจังหวัดในเบื้องต๎นวํา จะขอความเห็นชอบจากที่
ประชุม กรอ.จังหวัดสตูล ในการผลักดันโครงการกํอสร๎างทําเทียบเรือและศูนย์บริการ
นักทํองเที่ยว และประชาชนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล เข๎าสูํวาระการประชุม กรอ. กลุํมจังหวัดฯ 

เนื่องจากเป็นโครงการที่เชื่อมโยงเส๎นทางคมนาคมทางน้ า “วงแหวนอันดามัน ตอนลําง” 
(หัวแหวนอันดามัน) และเชื่อมโยงกรอบการค๎า การลงทุน การทํองเที่ยว เส๎นทาง                
การคมนาคมทางน้ าภายใต๎แผนงาน IMT-GT ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมขอเชิญ
ผู๎อ านวยการส านักงานเจ๎าทําภูมิภาคสาขาสตูล ให๎ข๎อมูลเพิ่มเติมตํอที่ประชุม 

นายหิรัญวัตต์ สืบกระพันธ์   ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสตูล 

โครงการนี้เกิดจากกรอบยุทธศาสตร์ของจังหวัดสตูลที่เน๎นในเรื่องการ
สํงเสริมการคมนาคมและโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุนและสร๎างรายได๎ให๎แกํการทํองเที่ยว     
ซึ่งสอดคล๎องกับแผนความปลอดภัย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมและกรมเจ๎าทํา 
รวมถึงยังสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน ซึ่งมีแนวคิดในการ
เชื่อมโยงโครงขํายคมนาคมไร๎รอยตํอ และการทํองเที่ยวที่สะท๎อนความคุ๎มคําในการลงทุน 
เป็นที่มาของการสร๎างทําเทียบเรือที่เป็นโครงสร๎างแข็ง มีมาตรฐาน มีระบบปฏิบัติการ 
การอ านวยความสะดวก การจัดเก็บคําธรรมเนียมที่เป็นรูปธรรม และการจัดระเบียบของ
การเดินทางทํองเที่ยวทางทะเล ซึ่งเป็นที่มาของแนวคิด “วงแหวนอันดามันตอนลําง”                
โดยให๎เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูลเป็น “หัวแหวนอันดามันตอนลําง” ที่จะไปเชื่อมตํอกับหัวแหวน
อันดามันตอนบนทีจ่ังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต  

ส าหรับโครงการนี้ ยังชํวยสนับสนุนการบูรณาการรํวมกันของหนํวยงานที่มี
ภารกิจด๎านสาธารณสุข การกู๎ภัยทางทะเลเพ่ือสํงตํอผู๎ป่วยจากพ้ืนที่ เกาะสูํโรงพยาบาล   
ได๎อยํางปลอดภัย นอกจากนี้โครงการดังกลําวจะสามารถด าเนินการได๎ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว หากได๎รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2566 ก็อาจจะด าเนินการ
ในชํวงเดือนธันวาคม  

ทําเทียบเรือดังกลําวนี้ สามารถรองรับเรือในประเภทตําง ๆ เชํน เรือ Ferry 
ซึ่งจะเทียบทําที่ต ามะลังเพ่ือเดินทางไปยังเกาะลังกาวี และยังมีแนวคิดในเรื่องเส๎นทาง
ภายในประเทศ ซึ่งจะให๎วิ่งระหวํางทําเทียบเรือปากบาราถึงเกาะหลีเป๊ะ โดยมาเติมเต็ม
ในบางฤดูกาลที่ใช๎ทุํนจอดเรือ หรือกระบวนการใดที่การขึ้นลงเรือไมํปลอดภัยในการ
เดินเรือตลอดฤดูกาล จึงมองเห็นถึงความปลอดภัยและความคุ๎มคําและความจ าเป็น    
และการเก็บคําธรรมเนียมโดยอุทยานแหํงชาติตะรุเตา ที่ต๎องผํานการเห็นชอบจาก     
กรมอุทยานแหํงชาติฯ และกรมเจ๎าทํา จึงเป็นที่มาของการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
จากกลุํมจังหวัดฯ โดยผู๎วําราชการจังหวัดและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องรํวมกันผลักดัน        
โดยขอให๎เกิดความเชื่อมโยงไปถึงจังหวัดภูเก็ตด๎วย เราจึงมองให๎เห็นข๎อเปรียบเทียบ  

 

/ ระหวํางการ ... 
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ระหวํางการเดินทางทางบกกับทางน้ าที่จะได๎อะไรมากกวําการเดินทางทางบก ทั้งการ    
ลดอุบัติเหตุทางบก การลดมลพิษทางบก และการรักษาสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน ในสํวน
ของการเดินเรือระหวํางประเทศ โดยพื้นที่เป็นสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอยูํแล๎ว เราจึงมองวํา
อาจจะเชื่อมทั้งที่ทําเรือสิงคโปร์ ทําเรือปีนังของประเทศมาเลเซีย และประเทศ
อินโดนีเซีย เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยว การลงทุน และการค๎าระหวํางประเทศ  

นายมานิต  กวีรัชต์ ผู้แทนภาคประชาสังคม 
   โครงการดังกลําวถือเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมด แตํทั้งนี้ขอให๎มีการท าประชาพิจารณ์ 

และต๎องดูแลชาวบ๎านในพื้นที่ท่ีอาจจะขาดรายได๎หากโครงการนี้เกิดขึ้น 

นายหิรัญวัตต์ สืบกระพันธ์   ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสตูล 

   ขอขอบคุณส าหรับข๎อหํวงใย อยํางไรก็ตามส านักงานเจ๎าทําฯ ได๎เตรียมแผน
ส าหรับเรื่องนี้ไว๎แล๎ว กลําวคือ การเดินทางทางทะเล จะมีเรือที่ไมํสามารถเทียบทําได๎ 
เชํน เรือ Ferry เรีอ Cruise ซึ่งในสํวนนี้ชาวเลยังสามารถน าเรือเล็กไปรับนักทํองเที่ยว
เข๎ามายังฝังของเกาะหลีเป๊ะได๎ อีกทั้งยังได๎มีการจัดเตรียมสถานที่เพ่ือตั้ งเป็นศูนย์
จ าหนํายของที่ระลึกให๎กับชาวบ๎าน หรือชาวเล ณ ทําเทียบเรือ ซึ่งจะเป็นการกระจาย
รายได๎ให๎กับชาวบ๎านอีกทางหนึ่งด๎วย  

นายมานิต  กวีรัชต์ ผู้แทนภาคประชาสังคม 
   ปัจจุบันนี้ชาวเลมีรายได๎จากการรับนักทํองเที่ยวขึ้นฝั่งบนเกาะหลีเป๊ะอยูํ

ประมาณ 15 - 20 แตํถ๎าสร๎างทําเรือที่เกาะหลีเป๊ะขึ้นนั้น นักทํองเที่ยวจะไมํต๎องผําน
ชาวเลแล๎ว และรายได๎ในสํวนนี้ของชาวเลก็จะหายไป จึงขอให๎มีหลักประกันเรื่องอาชีพ
และรายได๎ให๎กับชาวเลด๎วย 

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ประธาน) 
   ข๎อหํวงใยที่มีตํอชาวเลบนเกาะหลีเป๊ะ ถือเป็นเรื่องที่ดีและจังหวัดจะต๎อง  

ด าเนินการชํวยเหลือและแก๎ไขปัญหา แตํการมีทําเทียบเรือที่ได๎มาตรฐานนั้นเป็น
ภาพรวมของการพัฒนาจังหวัดที่จังหวัดสตูลจะต๎องจัดให๎มีขึ้นเพ่ือชํวยอ านวยความ
สะดวกให๎สามารถด าเนินการได๎ทันทํวงทีในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เชํน กรณีการเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน หากต๎องรอเวลาน้ าขึ้นเพ่ือให๎สามารถเดินทางได๎ก็อาจจะสายเกินไป และอีก
ประการหนึ่งคือเกาะหลีเป๊ะ ถือได๎วําเป็นเกาะที่มีชื่อเสียง หากจะไมํมีทําเทียบเรือที่ได๎
มาตรฐาน ก็อาจจะดูไมํดีได ๎

   อยํางไรก็ตาม ในเรื่องของรายได๎ของชาวเลและพ่ีน๎องประชาชน จะต๎อง
จัดระบบให๎ดี และคํอยๆปรับระบบไปเรื่อย ๆ ให๎สมดุลที่สุด เพราะสถานการณ์ใน
ปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปมาก ถ๎าหากยังยึดแนวทางเดิมในอดีตซึ่งก็จะไมํเกิดการพัฒนา 
โครงการนี้มีอุทยานแหํงชาติเป็นเจ๎าภาพหลักรํวมกับส านักงานเจ๎าทําภูมิภาค และใน
เรื่องประชาคมก็จะเป็นเรื่องของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการชี้แจงท าความเข๎าใจให๎
ประชาชนได๎รับทราบวําจะเกิดอะไรขึ้นบ๎าง และต๎องท าความเข๎าใจตกลงกัน ระหวําง
ผู๎ประกอบการเรือ เรือ Speed boat ชมรมเรือหางยาว ให๎มีความถูกต๎องตามกฎหมาย
ตามสมควร  

 
 

/ ดร.พิทักษ์สิทธิ์... 
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ดร.พิทักษ์สิทธิ์ ชีวรัฐพัฒน์ ที่ปรึกษาหอการค้าไทย 
   ประเด็นทําเทียบเรือ ถ๎ามองโดยองค์รวมจะพบวําเป็นการสร๎างความสะดวก

และสร๎างรายได๎ให๎กับจังหวัด แตํในขณะเดียวกันจะต๎องไมํทิ้งคนดั้งเดิมในพ้ืนที่ นั้นคือ
ต๎องมีการท าประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หากประชาชนเห็นชอบให๎
ด าเนินการ ก็ถือเป็นมิติที่ดีในการสร๎างรายได๎ให๎กับจังหวัด แตํหากหนํวยงานด าเนิน
โครงการดังกลําวไปกํอนที่จะมีการท าประชาคม และในภายหลังเกิดความขัดแย๎งของ
ประชาชนชาวเลที่ไมํต๎องการทําเทียบเรือดังกลําว ก็จะท าให๎เกิดภาพลักษณ์ที่ไมํดีตํอ
จังหวัดสตูลได๎อีกด๎วย 

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ประธาน) 
   การท าประชาคมเป็นเรื่องที่ถูกต๎องตามหลักการ ดังนั้นจึงต๎องท าประชาคม

เพ่ือรับฟังความคิดเห็น เพ่ือให๎โครงการด าเนินการตํอไปได๎ เพราะอยํางไรก็ตามจังหวัด
จะต๎องมีการพัฒนาอยูํตลอดเวลา 

นายหิรัญวัตต์ สืบกระพันธ์   ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสตูล 

   คณะท างานและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องค านึงถึงหลักการมีสํวนรํวม เพราะ
เป็นหลักการส าคัญในการจัดท าโครงการของทางภาครัฐอยูํแล๎ว 

นายเอกรัฐ หลเีส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ประธาน) 
   ขอบคุณทุกฝ่ายที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทุกภาคสํวนมีความเป็นหํวง

ประชาชนชาวเลในทุกเรื่องดังที่กลําวมา ดังนั้นจึงต๎องมี่การท าประชาคมเพ่ือให๎เกิดความ
เข๎าใจของประชาชน เพ่ือให๎โครงการด าเนินการให๎ส าเร็จ โครงการนี้เป็นเรื่องที่ดี 
เจ๎าภาพหลักและหนํวยงานผู๎รับผิดชอบต๎องชํวยกัน และในฐานะผู๎วําราชการจังหวัดและ
หนํวยงานภาครัฐ มีหน๎าที่ที่ในการจัดหาสิ่งที่ดีให๎แกํประชาชนของจังหวัด แตํถ๎าหาก
ประชาชนอยากอยูํในรูปแบบดั้งเดิม เราก็ต๎องรับฟังเขา 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให๎ผลักดันโครงการกํอสร๎างทําเทียบเรือและศูนย์บริการ
นักทํองเที่ยวและประชาชนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูลเข๎าสูํวาระการประชุมคณะกรรมการ 
กรอ.กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน  

5.2 ผู้ประกอบการเดินเรือขอหารือแนวทางความเป็นไปได้ในการเดินเรือเพื่อการท่องเที่ยว
สตูล (ไทย) – เมดาน (อินโดนีเซีย) 

นายชัยพร เอ้งฉ้วน ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล  
จากแนวคิดเดิมที่ต๎องการให๎มีทําเรือส าราญในจังหวัดฝั่งอันดามันทุกจังหวัด 

จึงได๎มีการปรึกษากับผู๎ประกอบการซึ่งมีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ อีกทั้งหากสามารถท าให๎
ทําเรือสามารถเป็นทั้งอํูซํอมเรือ ทําเรือทางการค๎า การทํองเที่ยว และการค๎า หรือพร๎อม
ที่จะเป็นได๎ในหลายๆด๎านก็จะเป็นเรื่องที่ดี โดยได๎ลงพ้ืนที่รํวมกับเจ๎าหน๎าที่จากสถาน
กงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจ าจังหวัดสงขลาด๎วยแล๎ว ขอเชิญตัวแทนผู๎ประกอบการ
ชี้แจงรายละเอียด 

 
 
 
 
 

/ นายนาวี... 
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นายนาวี พรหมทรัพย์ ผู้ประกอบการท่าเรือเอกชน 
   จากการประชุม กรอ. จังหวัดสตูลเมื่อเดือนกันยายน 2564 จนถึงปัจจุบัน 

การด าเนินการเรื่องทําเทียบเรือมีความคืบหน๎าไปเป็นอยํางมาก โดยเจ๎าหน๎าที่จากสถาน
กงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจ าจังหวัดสงขลา ได๎ลงพ้ืนที่รํวมกับภาคเอกชนของ
จังหวัดสตูลแล๎วจ านวน 3 ครั้ง ซึ่งมีข๎อเสนอที่จะยื่นมือเข๎าให๎ความชํวยเหลือในการ
ตรวจสอบข๎อมูลของบริษัทที่จะรํวมลงทุนในโครงการนี้  โดยมีความต๎องการให๎
ภาคเอกชนของทั้ง 2 ประเทศท าความตกลงรํวมกัน (MOU) เพ่ือขับเคลื่อนและผลักดัน
โครงการดังกลําวให๎เกิดความส าเร็จ หากโครงการดังกลําวส าเร็จแล๎วจะเป็นการเปิด
ประตูทางทะเลให๎กับจังหวัดสตูลได๎อยํางสมบูรณ์แบบ ในการเชื่อมโยงการทํองเที่ยว 
การค๎า การลบงทุนกับเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ที่มีประชากรอยูํประมาณ 70 
ล๎านคน โดยอยากขอความอนุเคราะห์ให๎ภาครัฐสนับสนุนการด าเนินการโครงการนี้
โดยเฉพาะในเรื่องระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎อในการขออนุญาตกํอสร๎างทําเทียบเรือ 

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ประธาน) 
   เห็นด๎วยในหลักการในการเปิดประตูจังหวัดสตูลสูํเมืองเมดาน ประเทศ

อินโดนีเซีย แตํสุดท๎ายแล๎วก็ขึ้นอยูํกับกฎระเบียบราชการในเรื่องการลงทุนกับทาง
ตํางประเทศ การสร๎างทําเทียบเรือ การเดินเรือเข๎าออก การบริหารจัดการที่ดิน พ้ืนที่     
สิ่งอ่ืนๆที่ต๎องจัดการตามอีกหลายประการ แตํในสํวนหลักการถือเป็นเรื่องที่ดีของจังหวัดสตูล 
ภาคเอกชน และทางประเทศอินโดนีเซีย ทั้งหมดนี้ก็ต๎องศึกษาในเรื่องกฎหมาย            
ที่เก่ียวข๎องให๎ชัดเจนทั้งหมด น ามาวางแผนและก าหนดขั้นตอนการด าเนินการให๎ชัดเจน 

นายนาวี พรหมทรัพย์ ผู้ประกอบการท่าเรือเอกชน 
ขอให๎ส านักงานเจ๎าทําภูมิภาค ตรวจสอบและให๎ความส าคัญกับบริษัท

ตํางชาติที่ขออนุญาตฝังเคเบิ้ลใยแก๎วใต๎น้ า เพ่ือป้องกันไมํให๎คลองบากันโต๏ะทิดกลายเป็น
คลองที่ไมํสามารถด าเนินการใด ๆ ได๎ 

นายหิรัญวัตต์ สืบกระพันธ์   ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสตูล 
   ส านักงานเจ๎าทําภูมิภาคสาขาสตูล จะรับข๎อเสนอแนะไปตรวจสอบและ

ด าเนินการ อยํางไรก็ตาม การด าเนินการทุกประการจะต๎องปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนํานน้ าไทย 
พ.ศ. 2456 ส านักงานเจ๎าทําภูมิภาค ในฐานะหนํวยงานรัฐที่ใช๎ค าสั่งทางปกครอง       
ไมํสามารถสั่งให๎ด าเนินการใดๆ เกินกวําที่กฎหมายก าหนดได๎ ซึ่งส านักงานเจ๎าทําภูมิภาค
สาขาสตูล ได๎แจ๎งให๎บริษัทเอกชนดังกลําวจัดท าการศึกษา IE ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งด าเนินการ
โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยให๎บริษัทเอกชนดังกลําวขยับแนววางสายเคเบิ้ลใยแก๎ว
ไปชิดชายคลอง และฝังลึกไมํต่ ากวํา 3 เมตร เพ่ือให๎การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขํงขันระหวํางประเทศ และรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดตามเงื่อนไข
และยุทธศาสตร์ทั้งหมดควบคูํไปกับวิธีการที่ทางผู๎วําราชการจังหวัดสตูลได๎พูดไป ทั้งหมด
เหลํานี้ไมํมีประเด็นนําเป็นหํวง และเงื่อนไขในการก าหนดใบอนุญาตได๎ก าหนดไว๎
หมดแล๎ว เชํน 100 เมตร แรก 1.5 เมตร ระยะ 500 เมตร เหลํานี้ จะมีเป็นระดับที่ได๎
ก าหนดไว๎หมดตามกฎวิศวกรรม ซึ่งทางส านักงานเจ๎าทําเองทราบอยูํแล๎วในเงื่อนไขที่
เครํงครัดนี้และเพ่ือให๎เกิดความสมดุล 

 

/ นายนาวี... 
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นายนาวี พรหมทรัพย์ ผู้ประกอบการท่าเรือเอกชน 
  คลองบากันโต๏ะทิดเป็นคลองท่ีใหญํที่สุด เวลาที่น้ าลงต่ าสุดคลองจะลึกเหลือ
แคํ 4 เมตร น้ าขึ้นฝั่งอันดามันที่ 2.75 เมตร รวมแล๎วจะอยูํที่ประมาณ 6.5 เมตร 
เพราะฉะนั้นถ๎าสายเคเบิลใต๎น้ าฝังแคํ 3 เมตร คลองบากันโต๏ะทิดจะกลายเป็นคลองตาย 
ซึ่งจะท าเป็นที่จอดเรือยอร์ชก็ท าไมํได๎ เพราะยอร์ชคลับในสํวนของท๎องกระโดง 2.70 
เมตร ในตอนที่ได๎คุยตอนแรกได๎ถามเขาไปวําถ๎าเขาฝังตามแนวของรํองคลองจริงๆ      
จะฝัง 8 เมตรได๎หรือไมํ มีตัวอยํางของสิงคโปร์ที่เขาฝังลงไป 8 เมตร หากเจ๎าทําฯ มี
ความจ าเป็นที่ต๎องดูดทรายขึ้นมา เจ๎าทําฯ จะดูดได๎แคํ 6 เมตร บวกกับรํองน้ าของ    
คลองบากันโต๏ะที่ 4 เมตร จะเทํากับ 10 เมตร เพียงพอที่จะท าโครงการใหญํได๎ๆ        
แตํถ๎าให๎ฝังลึกแคํ 3 เมตร ทางเจ๎าทําฯ ไมํกล๎าดูดทรายแนํนอน แล๎วสุดท๎ายคลองบากันโต๏ะทิด
จะกลายเป็นคลองตาย ทั้งหมดนี้เพราะกลุํมทุนที่มาลงทุนนั้นเป็นกลุํมทุนจากตํางประเทศ 
และเราจะปกป้องคลองของเรา ในจังหวัดสตูลมีคลองต ามะลัง คลองเจ๏ะบิลัง เป็นคลองตาย
เกือบจะหมดแล๎ว คลองบากันโต๏ะทิดไมํเคยมีการดูดทรายมากํอนเลย ซึ่งหากใน 4 – 5 ปี
ข๎างหน๎าทําเทียบเรือปากบาราแนํน เราจะเอาทําเรือที่ไหนมาแทน ซึ่งคลองบากันโต๏ะนั้น 
มีระยะทางไปเกาะหลีเป๊ะเทํากันกับทําเรือปากบาราไปเกาะหลีเป๊ะ สามารถเตรียมรับทําเรือ
บากันโต๏ะทิดเป็นทําเรือปากบาราสองได๎ เราต๎องเผื่อเอาไว๎ส าหรับอนาคตถ๎าไมํได๎คุยกับ
เขากํอนเราจะเสียโอกาสได๎ ทั้งนี้ได๎ไปคุยกับทางอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
ไว๎แล๎วแตไํมํแนํใจวําจะฝังได ๎8 เมตรตามท่ีคุยหรือไมํ  

นายหิรัญวัตต์ สืบกระพันธ์   ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสตูล 
  ขอน าเรียนตํอที่ประชุมวํา ส านักงานเจ๎าทําในฐานะผู๎ใช๎ค าสั่งทางปกครอง 

จะต๎องด าเนินการตามกฎหมายที่ก าหนดไว๎อยํางเครํงครัด การใดที่จะใช๎อ านาจสั่งการให๎
บริษัทเอกชนด าเนินการเกินกวําที่กฎหมายก าหนด หรือเกินสมควร ไมํสามารถ
ด าเนินการได๎โดยเด็ดขาดซึ่งกฎกระทรวงของกรมเจ๎าทํา ก าหนดให๎ฝังได๎ไมํน๎อยกวํา 1 เมตร 
ดังนั้นหากจะฝัง 8 เมตรคงด าเนินการอนุญาตไมํได๎ 

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ประธาน) 
   ต๎องศึกษาให๎รอบคอบและรอบด๎าน จะได๎เดินอยํางถูกกฎหมายและถูกต๎อง 

นายนาวี พรหมทรัพย์ ผู้ประกอบการท่าเรือเอกชน 
  ในความเป็นจริงแล๎วคลองบากันโต๏ะทิดผํานอ าเภอถึงสองอ าเภอ และ

หมูํบ๎านถึง 6 หมูํบ๎าน หากโครงการนี้ส าเร็จ ทุกคนในละแวกนั้นก็จะได๎รับอนิสงค์ไปด๎วย 

นายหิรัญวัตต์ สืบกระพันธ์   ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสตูล 
  ประเด็นแรกอยากให๎เกิดความมุํงม่ัน ไมํวําจะประโยชน์สํวนตนหรือสํวนรวม 

ก็อยากให๎เกิดความสมดุลและได๎รับประโยชน์กันทุกฝ่าย เพ่ือเราจะได๎น าไปตอบได๎หาก
เกิดข๎อพิพาทหรือร๎องเรียนวําเราได๎รับฟังรอบด๎านแล๎ว และประเด็นที่สอง คือ สนับสนุนเห็นด๎วย
และอยากให๎จังหวัดสตูลเป็นที่แรกที่มีที่จอดเรือยอร์ช และเป็นที่แรกที่มีธุรกิจขับเคลื่อน
กิจการพาณิชย์นาวี เชํน อํูซํอมเรือ หรือการสั่งอะไหลํซื้อขายที่เราไมํต๎องสํงไปพัทยา 
หรือภูเก็ตแล๎วกลับมาเพ่ือเสียภาษีหรือเสียคําใช๎จํายถึงสามครั้ง ในระหวํางที่เราเป็นศูนย์กลาง
ระหวํางลังกาวีกับสิงคโปร์ เราสํงเสริมเต็มที่อยูํแล๎วหากเป็นประโยชน์และเป็นผลดีกับ
จังหวัดสตูลในเรื่องกิจการพาณิชย์นาวีเราพร๎อมที่จะสนับสนุนแนํนอน 

/ นายเอกรัฐ... 
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นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ประธาน) 
  โดยสรุปแล๎วถือวําเห็นด๎วยในหลักการ แตํในเรื่องของการด าเนินการให๎ไป
ด๎วยกันได๎ระหวํางกิจการโทรคมนาคมกับเคเบิลใต๎ผิวดินผิวน้ าของคนไทยและตํางชาติ 
ต๎องไปพูดคุยหารือกัน ขอฝากให๎เจ๎าทําฯ ไปดูในมุมที่เหมาะสม ซึ่งเจ๎าทําภูมิภาคก็ดูแล
ในทั้งสองฝ่ายอยูํแล๎ว สํวนการจะให๎เขาต๎องฝัง 8 เมตร ซึ่งเกินกฎหมายที่เขาก าหนดไปเยอะ 
มันต๎องเป็นยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เพราะตอนนี้ของเรายังเป็นเรื่องลอย ๆ ไมํสามารถน าไป
พูดคุยกับเขาได๎ ซึ่งถ๎าเป็นยุทธศาสตร์ที่อยูํในระบบอยูํแล๎วมันก็จะเดินไปคุยได๎อยูํแล๎ว 
ตรงนี้เราก็ต๎องมาคิดกันวําจะท าให๎มันอยูํในระบบยุทธศาสตร์ชาติเหลํานี้อยํางไรที่ชัดเจน 
สํวนเรื่องการประสานตํางประเทศก็ขอฝากให๎ไปดูวําเกี่ยวข๎องกับใครอยํางไร และใน
เรื่องการลงทุน และการขอใบประกอบอนุญาตซึ่งมีหลายภาคสํวนประกอบกันเพ่ือน ามา
ประกอบในการขออนุญาตซึ่งอาจต๎องขอจากจากหลายสํวน ขอให๎บันทึกในรายงานการ
ประชุมให๎เรียบร๎อย  

มติที่ประชุม รับทราบ 

5.3 ผู้ประกอบการเดินเรือขอหารือแนวทางความเป็นไปได้ในการเดินเรือเพื่อการค้า        
สตูล (ไทย) – เมดาน (อินโดนีเซีย) 

นายไพศาล  หลีเส็น  แทน ประธานสภาอุตสาสหกรรมจังหวัดสตูล 
   มีผู๎ประกอบการทํองเที่ยวเดินเรือระวํางจังหวัดสตูลกับเกาะลังกาวี ของ

ประเทศมาเลเซีย มีความประสงค์จะด าเนินการในเรื่องการขนสํงเรือคาร์โก๎ ระหวําง
ทําเรือต ามะลัง จังหวัดสตูลไปยังรัฐเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย สัปดาห์ละ 1 เที่ยว จึงได๎
น าเรื่องมาปรึกษายังสภาอุตสาหกรรมทํองเที่ยวจังหวัดสตูลวําควรด าเนินการอยํางไร   
  ในการนี้ สภาอุตสาหกรรมทํองเที่ยวจังหวัดสตูลจึงขอน าเรื่องดังกลําวเข๎ามา
ปรึกษาตํอที่ประชุมคณะกรรมการ กรอ. จังหวัดสตูล ในวันนี้เพ่ือให๎ส านักงานเจ๎าทํา
ภูมิภาค สาขาสตูล และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎ให๎ค าแนะน าถึงแนวทางวําควรเริ่มต๎น
อยํางไร ขอเชิญนายชยุตม์ หมาดปูเต๏ะ ผู๎ประกอบการเดินเรือ ชี้แจงข๎อมูล   

นายชยุตม์ หมาดปูเต๊ะ ผู้ประกอบการเดินเรือ 
  ได๎มีแนวคิดวําพ้ืนที่จังหวัดสตูลมีภูมิประเทศที่เหมาะสมในการเดินเรือขนสํง
สินค๎าระหวํางสตูล - เมดาน ประกอบกับเดิมทีเป็นผู๎ประกอบการเรือเฟอร์รี่ จึงมีแนวคิด
วําในสถานการณ์โควิด – 19 จะท าอยํางไรที่จะเดินเรือระหวํางจังหวัดสตูลและเมดานได๎      
ซึ่งอาจจะเป็นแนวทางที่ชํวยในการสํงเสริมวิสาหกิจชุมชนได๎ จึงอยากขอค าแนะน าจาก
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

นายหิรัญวัตต์ สืบกระพันธ์   ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสตูล 
  ในเบื้องต๎น ส านักงานเจ๎าทําภูมิภาค สาขาสตูล ไมํขัดข๎อง และรับใน
หลักการ เพราะใช๎โมเดลเทียบเคียงกับการขนสํงสินค๎าและขนสํงผู๎โดยสารระหวําง
ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ประกอบกับโดยเฉลี่ยแล๎ว 1 – 2 เดือน จะมีเรือประมง
ขนสํงสินค๎าของอินโดนีเซีย วิ่งมาที่ทําเรือต ามะลัง ซึ่งมีพิธีการที่เกี่ยวข๎องกับเจ๎าทําฯ  
ศุลกากร ดํานตรวจคนเข๎าเมือง และสาธารณสุข ซึ่งมีต๎นแบบ และการพิจารณาอนุมัติ  
 
 

/ อนุญาต... 
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อนุญาตรายครั้ง หรือรายวันไว๎อยูํแล๎ว อีกประการคือ ต๎องศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องข๎อตกลง
ระหวํางประเทศในการเดินเรือ โดยเฉพาะรัฐเมดาน  ซึ่งแนวคิดนี้ถือเป็นการสร๎าง       
ขีดความสามารถในการแขํงขันและกระจายรายได๎ให๎แกํประชาชน และสามารถเติมเต็ม
ศักยภาพของทําเทียบเรือต ามะลังให๎เป็นทําเทียบเรือที่ใช๎ส าหรับหลายวัตถุประสงค์      
ไมํวําจะเป็นทําเทียบเรือประมง ทําเรือการเกษตร หรือทําเรือทํองเที่ยว ซึ่งนโยบายของ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม และผู๎บริหารของกรมเจ๎าทํา อยากให๎เป็นมากกวําทําเรือ
ประเภทใดประเภทหนึ่ง ส านักงานเจ๎าทําฯ พร๎อมที่จะให๎ข๎อมูลและสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพ 

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ประธาน) 
  รับทราบ และขอให๎ผู๎ประกอบการเดินเรือประสานส านักงานเจ๎าทําภูมิภาค 
สาขาสตูล เพื่อด าเนินการตํอไป 

มติที่ประชุม    รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

   6.1 การท าระบบน้ าประปาบนเกาะหลีเป๊ะ 
นายมานิตย์ กวีรัชต์  ผู้แทนภาคประชาสังคม 
   โครงการระบบน้ าประปาบนเกาะหลีเป๊ะ เป็นโครงการที่เคยด าเนินการกัน

มาอยํางยาวนานแตํไมํส าเร็จ ท าให๎ประชาชนได๎รับความเดือดร๎อนกันมาอยํางตํอเนื่อง 
จึงขอให๎ทํานผู๎วําราชการจังหวัดสตูล ชํวยรื้อฟ้ืนโครงการดังกลําวกลับคืนมาด๎วย และ
ต๎องขอความอนุเคราะห์จากอุทยานเพ่ือด าเนินการเรื่องระบบน้ าประปาบนเกาะหลีเป๊ะด๎วย 
เพราะเรื่องน้ าคือเรื่องใหญํ  

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ประธาน) 
เรื่องนี้ได๎มีการพูดคุยกับหัวหน๎าอุทยานแหํงชาติตะรุเตามาอยํางตํอเนื่อง 

โดยได๎มอบหมายให๎ส านักงานจังหวัดสตูล ประสานพูดคุยกับหัวหน๎าอุทยานฯ ถึง
แนวทางที่จะเอาน้ าจากน้ าตกโจรสลัดตํอทํอเข๎าสูํระบบการประปาเพ่ือจํายน้ าให๎กับ
ประชาชนบนเกาะหลีเป๊ะ รายละเอียดขอให๎ผู๎อ านวยการกลุํมงานยุทธศาสตร์และข๎อมูล
น าเสนอตํอที่ประชุม 

นางเบ็ญจาทิพย์ ชูด า ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดสตูล 
เมื่อวันที่คณะจากจังหวัดสตูล ลงพ้ืนทีไ่ปดูโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล

บ๎านเกาะหลีเป๊ะ ทํานผู๎วําราชการจังหวัดสตูล หัวหน๎าอุทยานแหํงชาติตะรุเตาและ
ทีมงานได๎มีการประชุมหารือในประเด็นการตํอทํอสํงน้ าจากเกาะอาดังมาใช๎ที่เกาะหลีเป๊ะ     
ซึ่งมีแนวสํงทํอเดิมอยูํแล๎ว จึงได๎หารือกับหัวหน๎าอุทยานแหํงชาติตะรุเตาวําสามารถ
ด าเนินการตํอเนื่องได๎หรือไมํ แตํ เมื่อน าเรื่องเข๎าที่ประชุมในวันนั้น หัวหน๎าอุทยาน
แหํงชาติตะรุเตาได๎น าเรียนวําต๎องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล๎อม ถึงแม๎จะมีแนวทํอเดิมอยูํ
แล๎วก็ตาม เพราะที่ผํานมาไมํมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล๎อม ทั้งนี้ได๎พูดคุยให๎อุทยาน
แหํงชาติตะรุเตาเตรียมข๎อมูลเพื่อจะท าค าของบประมาณไว๎ด๎วย ซึ่งอาจจะเป็น 

/งบประมาณ... 
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งบประมาณจังหวัด หรืองบประมาณจากแหลํงอ่ืน ๆ ก็ได๎ ซึ่งหัวหน๎าอุทยานแหํงชาติตะรุเตา 
รับไปเพ่ือด าเนินการแล๎ว และหากทางอุทยานฯ ต๎องการของบประมาณจังหวัด ก็ต๎อง
ด าเนินการขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพราะงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ได๎ผําน  
การกลั่นกรองไปเรียบร๎อยแล๎ว 

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ประธาน) 
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล๎อม  ต๎องให๎อุทยานแหํงชาติตะรุเตาเป็น

เจ๎าของเรื่อง เพราะจะได๎ด าเนินการได๎อยํางรวดเร็ว เรื่องนี้จะเรํงติดตามให๎ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.2 การขับเคลื่อนการด าเนินงานของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือกลุ่ม YEC (Young 
 Entrepreneur Chamber of Commerce)  

นายนพคุณ เลียงประสิทธิ์  ประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่จังหวัดสตูล (YEC) 
ตามที่ได๎เข๎ารํวมประชุมกับหอการค๎าใหญํ รัฐบาลอยากให๎ YEC ในจังหวัด

ทุกจังหวัดขับเคลื่อนบทบาทของตนเอง YEC จังหวัดสตูล จึงได๎เสนอโครงการ 1 
โครงการ คือ โครงกาสตูลวันไดรฟ์ เนื่องจาก YEC เล็งเห็นวําในปัจจุบันข๎อมูลเป็นเรื่องที่
ส าคัญ และปัจจุบันข๎อมูลอยูํกันอยํางกระจัดกระจาย ท าให๎การเข๎าถึงข๎อมูลยาก
พอสมควร ซึ่งโครงการสตูลวันไดรฟ์ คือโครงการที่ท าให๎หนํวยงาน ชาวบ๎านหรือนักธุรกิจ 
สามารถเข๎าถึงข๎อมูลและน าข๎อมูลไปประยุกต์ใช๎ได๎ ซึ่งตอนนี้ได๎เริ่มท าเป็นโมเดลแล๎ว 

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ประธาน) 
รับทราบ และขอให๎ YEC จัดท ารายละเอียดโครงการให๎เรียบร๎อย โดยขอให๎

สํงข๎อมูลให๎ฝ่ายเลขาคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดสตูล 1 ชุด และสํงให๎หอการค๎าจังหวัดสตูล 
1 ชุด เพื่อจะได๎รํวมกันพิจารณาและรํวมด าเนินการไปด๎วยกัน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

   6.3 การเก็บข้อมูลจ านวนนักท่องเที่ยว 

นายพิทักสิทธิ์ ชีวรัฐพัฒน์ ที่ปรึกษาหอการค้าไทย 
ขอสอบถามตัวเลขทางการทํองเที่ยววํา การเก็บตัวเลขของนักทํองเที่ยวและ

ผู๎มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสตูล มีความครอบคลุมแล๎วหรือไมํ  เพราะโดยปกติแล๎วจะใช๎
ตัวเลขเพ่ือน ามาก าหนดเป็นนโยบาย แตํเมือ่ดูตัวเลขจ านวนนักทํองเที่ยวที่ส านักงานการ
ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลได๎รายงานตํอที่ประชุมแล๎ว พบวํายังไมํเห็นตัวเลขของ
นักทํองเที่ยวที่ลงมาเที่ยวที่เกาะตะรุเตา หรือนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาทํองเที่ยวที่อุทยาน
แหํงชาติเภตรา หรือนักทํองเที่ยวที่ เข๎ามาทํองเที่ยวลํองแกํงวังสายทอง ตัวเลข
นักทํองเที่ยวเหลํานี้ได๎มีการจัดเก็บเป็นข๎อมูลด๎วยหรือไมํ และได๎มีการจัดเก็บข๎อมูลจาก
โรงแรมทั่วทั้งจังหวัดด๎วยหรือไมํ   

 

/ นายนพดล... 
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นายนพดล โต๊ะประดู่  (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 
ข๎อมูลตัวเลขนักทํองเที่ยวที่ได๎น าเสนอไปนั้น เป็นตัวเลขที่มีการจัดเก็บโดย

กรมการทํองเที่ยวสํวนหนึ่ง และอีกสํวนหนึ่งจัดเก็บโดยส านักงานการทํองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสตูล โดยมีเจ๎าหน๎าที่ลงไปจัดเก็บข๎อมูล ณ ทําเทียบเ รือ จากการจําย
คําธรรมเนียมในการใช๎ทําเรือ โดยแยกกันอยํางชัดเจนระหวํางนักทํองเที่ยว และ
ประชาชนในพ้ืนที่ (เชํน ไกด์ ผู๎ประกอบการ ผู๎ที่เดินทางไปท างานที่เกาะ ฯ)  สํวนเรื่อง
ของการเก็บข๎อมูลด๎านอ่ืนๆ นั้น ตอนนี้ยังไมํมีที่ชัดเจนเหมือนที่ทําเรือปากบาราซึ่งจะ
เกบ็ข๎อมูลแบบเรียลไทมว์ันตํอวัน โดยเจ๎าหน๎าทีจ่ากส านักงานทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล  

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (รองประธาน) 
  ขอให๎ส านักงานทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ประสานข๎อมูลตัวเลข
นักทํองเที่ยวกับส านักงานสถิติจังหวัดสตูลด๎วย เพราะตัวเลขของส านักงานสถิติจะเป็น
ตัวเลขที่ประเมินบุคคลวําเดินทางไปที่ไหนบ๎าง  

  จากการรับฟังข๎อมูลจากภาคเอกชนในวันนี้ ท าให๎ได๎แนวคิดที่ดีในหลายเรื่อง 
เชํน ข๎อมูลจากการประชุมของ ครม. กับผู๎วําราชการจังหวัด จะพบวํามีหนึ่งข๎อที่ อนุมัติ
ให๎มีการขยายเวลาของนักทํองเที่ยว จาก 30 วัน เป็น 120 วัน ซึ่งจะเป็นจุดแข็งที่ดี
ของจังหวัดสตูลในการรองรับนักทํองเที่ยว ซึ่งในอนาคตอาจมีนักทํองเที่ยวจากเรือยอร์ช 
เรือครูซ เข๎ามาทํองเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นก็เป็นไปได๎ จึงอยากให๎ส านักงานการทํองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสตูล และส านักงานเจ๎าทําภูมิภาคสาขาสตูล ก าหนดจุดส าหรับการเข๎ามา
ทํองเที่ยวของเรือประเภทนี้ หรือก าหนดจุดจอดเรือส าหรับเรือประเภทนี้ นอกจากนี้ยังมี
แนวคิดของการเป็นจุดศูนย์กลาง หรือ HUB ในเรื่องการซํอมบ ารุง ซึ่งอาจจะต๎อง
ประสานพูดคุยกับสถานศึกษาหรืออาชีวศึกษา ให๎ก าหนดหลักสูตรการซํอมบ ารุง  
เรือยอร์ช เรือครูซ เพ่ือรองรับการเข๎ามาของเรือประเภทนี้ในอนาคต และการเดินเรือ
ระหวํางสตูล - เมดาน ซึ่งประเทศอินโดนีเซียมีความสนใจในการลงทุนกับไทยตั้งแตํ
เมื่อกํอน แตํจังหวัดภูเก็ตไมํสนใจเรื่องนี้เพราะภูเก็ตมีนักทํองเที่ยวเป็นจ านวนมากอยูํแล๎ว 

นายหิรัญวัตต์ สืบกระพันธ์   ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสตูล 
  การขาดแคลนพลังงานบนเกาะหลีเป๊ะ จ าเป็นต๎องหาพลังงานทางเลือกก็คือ

พลังงานไฟฟ้าเพ่ือรองรับการด ารงชีพของประชาชนบนเกาะ ไมํวําจะเป็นนักทํองเที่ยว 
ผู๎ประกอบการ หรือชาวเล โดยส านักงานเจ๎าทําภูมิภาคสาขาสตูลขอเสนอแนวคิดการท า
สถานีกักเก็บน้ ามันตามที่กระทรวงพลังงานก าหนด ซึ่งเป็นการกักเก็บในเรือที่ขอจอด
เป็นการประจ าที่เกาะหลีเป๊ะ โดยท าให๎เป็นคลังกักเก็บพลังงานที่เหมือนกับคลังแก๏ซลอยน้ า
ในอําวไทย บริเวณจังหวัดระยองหรือจังหวัดชลบุรี ซึ่งได๎มีการพูดคุยกับผู๎แทนจาก
ส านักงานพลังงานจังหวัดสตูลไว๎บ๎างแล๎ว  

 
 
 
 
 
 

/ นายเอกรัฐ... 
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นายเอกรัฐ หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ประธาน) 
มอบให๎ส านักงานเจ๎าทําภูมิภาค สาขาสตูลและส านักงานพลังงานจังหวัดสตูล 

ดูแลในเรื่องดังกลําวข๎างต๎น ให๎ด าเนินการตามกฎหมายแล๎วดูแลให๎เกิดความเป็นธรรม     

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.       
 
 
 
 
       
      (นางอัสมา    ณ  สุวรรณ)  

                                           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
             ผู๎บันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 
       (นางเบ็ญจาทิพย์ ชูด า)  
          ผู๎อ านวยการกลุํมงานยุทธศาสตร์และข๎อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
      ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 

 


